

## 15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 8,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 8,360 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,320 บาท

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
<b>คณะธุรกิจการเกษตร</b>				
1	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การตลาด	
2	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
3	ปริญญาบัญชีบัณฑิต	การบัญชี	การบัญชี	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
4	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	การเกษตร, การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	
5	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	วิทยาศาสตร์การอาหาร, การอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- อาหาร
6	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม	เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
7	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	พัฒนาการท่องเที่ยว	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยว, พัฒนาการท่องเที่ยว	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
8	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	พัฒนาการท่องเที่ยว	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยว, พัฒนาการท่องเที่ยว	
9	ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	
10	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การจัดการและการประเมินผลโครงการ	การจัดการและการประเมินผลโครงการ	
11	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการพัฒนา	การบริหาร, การบริหารการพัฒนา	
12	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	นิเทศศาสตร์	นิเทศศาสตร์	
<b>คณะผลิตกรรมการเกษตร</b>				
1	ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต	เทคโนโลยีภูมิทัศน์	เทคโนโลยีภูมิทัศน์	
2	ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร- บัณฑิต	ภูมิสถาปัตยกรรม	สถาปัตยกรรมศาสตร์, ภูมิสถาปัตยกรรม	หลักสูตร 5 ปี

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีชีวภาพ	ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ	
4	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)	กีฏวิทยา	การเกษตร, กีฏวิทยา	
5	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)	ปฐพีศาสตร์	การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร์	
6	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)	โรคพืชวิทยา	การเกษตร, โรคพืชวิทยา, โรคพืช	เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช(โรคพืชวิทยา)
7	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรการเกษตร- และสิ่งแวดล้อม	การเกษตร, การจัดการทรัพยากรการเกษตร- และสิ่งแวดล้อม	
8	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การใช้ที่ดินและการจัดการ- ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	การเกษตร, การใช้ที่ดินและการจัดการ- ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	
9	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีทางอาหาร	วิทยาศาสตร์การอาหาร, การอาหาร, เทคโนโลยีทางอาหาร	
10	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์	การเกษตร, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์	
11	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	ปฐพีศาสตร์	การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร์	
12	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	พืชไร่	การเกษตร, พืชไร่	
<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
4	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สถิติ	สถิติ	
<b>คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร</b>				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	
2	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมเกษตร	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตร	
3	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมอาหาร	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอาหาร, การอาหาร	